



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง

1. ส่งออกสินค้าเกษตรไทย-FTAยังขยายตัวฝ่าโควิด
2. สศก.เผยโควิดจุดส่งออก สินค้าเกษตรปี63 หดตัว
3. ประกันข้าวปลูกเฉียด4พันล.
4. "โนนมาลัย" นำร่องกัญชา 6 ต้น-ลุยทุกเขตสุขภาพ
5. บีททูไฟเขียวเพิ่มวันทำประมงเยียวยา
6. กรมชลฯปรับแผนระบายเขื่อนสู่น้ำเค็ม
7. ผลิตโนนมาลัยโมเดล เริ่มปลูกกัญชา6ต้น
8. วางแผนสกัดน้ำเค็มเข้าเจ้าพระยา
9. ปลูกกล้วยหอมทองส่งห้างสร้างรายได้
10. งบประกันขานาพุง5หมื่นล. นายกาห้วงใช้เงินเพิ่มทุกปี

สื่อ

แนวหน้า
bangkokbiznews.com
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ส่งออกสินค้าเกษตรไทย-FTAยังขยายตัวฝ่าโควิด

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 14534 หน้า : 8(กลาง)

ส่งออกสินค้าเกษตรไทย-FTAยังขยายตัวฝ่าโควิด

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลกระทบด้านการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในปี 2563 ที่ผ่านมาว่า วิกฤติการแพร่ระบาดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งหากพิจารณาภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก พบว่า ลดลงร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปี 2562

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะการค้าระหว่างไทยกับประเทศที่ไทยทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ไม่รวมอาเซียน พบว่า การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย กลับมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 คิดเป็นมูลค่า 490,726 ล้านบาท โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ตลาดส่งออกที่ขยายตัวมากที่สุด ได้แก่ จีนฮ่องกง

เปรู ชิลี นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ตามลำดับ สำหรับสินค้าเกษตรที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น ผลไม้สด มูลค่า 83,576 ล้านบาท เนื้อไก่สด/แช่เย็น/แช่แข็ง มูลค่า 27,789 ล้านบาท มันสำปะหลัง มูลค่า 21,626 ล้านบาท ผลไม้แช่แข็ง มูลค่า 6,993 ล้านบาท ปลาสด/แช่เย็น/แช่แข็ง มูลค่า 4,358 ล้านบาท และ สุกรสด/แช่เย็น/แช่แข็ง มูลค่า 3,273 ล้านบาท เป็นต้น

ด้านนางเบญจวรรณ ศิริวิโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวเสริมว่า สำหรับการค้าสินค้าเกษตรกับอาเซียน 9 ประเทศ ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่าการค้าขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.80 โดยมีมูลค่าการค้ารวม 421,977 ล้านบาท แต่การส่งออกลดลงร้อยละ 5.75 อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงได้เปรียบดุลการค้า คิดเป็นมูลค่า 171,334 ล้านบาท โดยไทยส่งออกไปเวียดนามอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ มาเลเซีย

และ กัมพูชา ตามลำดับ สินค้าเกษตรส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้า ที่กักเก็บได้และไม่เน่าเสียง่าย ได้แก่ น้ำตาล มูลค่า 47,493 ล้านบาท เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาทิ นมยูเอชที นมอ้วนเหลือง มูลค่า 47,103 ล้านบาท ของปรุงแต่ง อาทิ ครีมเทียม ซอสปรุงรส น้ำปลา น้ำมันหอย มูลค่า 25,214 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ มูลค่า 23,271 ล้านบาท และ สัตว์มีชีวิต อาทิ สุกร มูลค่า 23,102 ล้านบาท

ทั้งนี้ แม้ว่าช่วงครึ่งปีแรกของ ปี 2563 ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 แต่จะเห็นได้ว่า การค้าสินค้าเกษตรไทยในปี 2563 ยังถือว่ามียุทธศาสตร์ที่ดี และแม้จะมีการระบาดระลอกใหม่ในช่วงที่ผ่านมา แต่ผู้บริโภคเริ่มปรับตัว และหลายประเทศได้ผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการนำเข้าสินค้ามากขึ้น ตลอดจนความพร้อมของไทยในการควบคุมการแพร่ระบาด จึงทำให้ไทยมีโอกาสและแนวโน้มในการส่งออกเพิ่มขึ้นไปด้วย

ประกันข้าวเปลือก4พันล.

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติ (นบช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบให้ปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 63/64 รอบที่ 1 อีก 3,838.92 ล้านบาท จาก 46,807.35 ล้านบาท เป็น 50,646.27 ล้านบาท หลังมีจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น จาก 4.57 ล้านครัวเรือน เป็น 4.68 ล้านครัวเรือน มีเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มจาก 56 ล้านไร่ เป็น 62.1 ล้านไร่ โดยขั้นตอนจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงพาณิชย์ จะจัดทำรายละเอียดเสนอที่ประชุม ครม.เห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ในส่วนของภาระงบประมาณที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น ได้สั่งให้สำนักงาน



สภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือแนวทางปฏิรูป และขับเคลื่อนภาคการเกษตรเน้นสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรโดยตรงแทน

สภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

ตัวสินค้าเกษตร และมีแนวทางการพัฒนาอาชีพ โดยต้องมีแผนโรดแมป และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน

“นายกฯ ยังหารือถึงแนวทางการส่งออกข้าวไทยที่ลดลงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญ โดยให้ดูปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวผกผันเพื่อแก้ปัญหาให้ถูกวิธี กำหนดกรอบข้าวแต่ละประเภทไม่ให้ผลผลิตล้นตลาด ทั้งประเภทพันธุ์ ราคา สัดส่วนชนิดข้าวที่ผลิต ขณะที่ตลาดส่งออกข้าวไทยทั้งทวีปเอเชียและการขายตรงไปแต่ละประเทศ ให้เพิ่มตลาดกลางในกลุ่มประเทศต่าง ๆ เป็นศูนย์กระจายสินค้า เช่นเดียวกับปัญหาการขาดแคลนผู้ขนส่งสินค้า ได้สั่งกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พาณิชย์ และคลัง แก้ปัญหา ซึ่งขณะนี้ปลดล็อกหลายอย่างแล้ว จึงขอให้ติดตามด้วยว่ามีจำนวนเพียงพอหรือไม่ โดยในส่วนของข้าวตลาดหลัก ข้าวตลาดเฉพาะในประเทศ ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวอินทรีย์ ข้าวพื้นนุ่ม ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน”

นายอนุชา กล่าวว่า นายกฯ ยังย้ำถึงผลผลิตข้าวไทยปี 64 ซึ่งมีแนวโน้มมากกว่าปี 63 ว่า ขอให้เป็นข้าวที่มีราคาที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ ซึ่งฝากให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวและสภาเกษตรกรร่วมขับเคลื่อนช่วยคิดด้วย.

“โนนมาลัย” นำร่องกัญชา 6 ต้น-ลุยทุกเขตสุขภาพ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่บ้านโสกนาค ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดงานการปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัย โมเดลพร้อมมอบต้นกล้ากัญชาสายพันธุ์หางกระรอก สายพันธุ์ที่เมืองจ.สกลนคร ให้แก่ชาวบ้าน ต.หินเหล็กไฟ ที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน 7 ครัวเรือนและได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชา นายอนุทินกล่าวว่า โมเดลปลูกกัญชา 6 ต้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จะมอบต้นกล้ากัญชาให้แก่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อปลูก ครัวเรือนละ 6 ต้น ส่งช่อดอกและเมล็ดให้รพ.ในพื้นที่

ที่มีแพทย์แผนไทยนำไปผลิตเป็นยาปรุงเฉพาะรายสำหรับจ่ายผู้ป่วย ส่วนอื่นๆ ของกัญชาที่ปลดล็อกไม่เป็นยาเสพติด เช่น ใบ ราก ลำต้น กิ่งก้าน พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่าย โดยจะร่วมกับสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อบรมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยให้มีรายได้สู่ชุมชน โดย รพ.สต. โนนมาลัย จ.บุรีรัมย์ เป็นต้นแบบดำเนินการแห่งแรกและจะขยายไปทุกเขตสุขภาพ เบื้องต้นมี รพ.สต. 251 แห่ง ใน 46 จังหวัดเข้าร่วมโครงการรวม 2,510 ครัวเรือน คิดเป็นการปลูกกัญชาทั้งหมด 15,060 ต้น ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนวยความสะดวกแก่วิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ.

บิ๊กตู้ไฟเขียวเพิ่มวันทำประมงเขียวยาว

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ รมช.พาณิชย์ กรณีสืบสวนสอบสวน ยื่นหนังสือร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ รัฐบาล พ่อนพันธ์ ยกเว้น การควบคุมวันทำการ ประมงของเรือประมงออกไปอย่างน้อย 2 ปี หรือเพิ่มวันทำการประมง จากเดิมปีละ 240 วัน หรือประมาณ 8 เดือน เป็นปีละ 300 วัน หรือ ประมาณ 10 เดือน เนื่องจากชาวประมงมีการระ ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี แต่เรือประมงต้องจอดเป็น เวลา 4 เดือน หรือประมาณ 120 วัน จึงทำให้ เกิดปัญหาการขาดทุนสะสม รายได้ไม่พอกับ รายจ่าย ขาดสภาพคล่องในอาชีพประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 จึงร้องขอให้ภาครัฐ แก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่ ล่าสุด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการ นโยบายการประมงแห่งชาติ มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมง ผิดกฎหมาย ประชุมโดยมีมติเห็นชอบเพิ่ม วันทำการประมงปีการประมง 2563 จะสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคมนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก

สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 กรมประมง จึงได้นำปริมาณสัตว์น้ำที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ จากวันทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ที่ ออกทำการประมงแล้วมีวันทำการประมงเหลือ อยู่ มาจัดสรรด้วยวิธีการคำนวณปริมาณสัตว์ น้ำเป็นวันทำการประมง ให้กับผู้รับใบอนุญาต ทำการประมงพาณิชย์ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและ อันดามัน ดังนี้ 1.กลุ่มเครื่องมือทำการประมง ปลาฉิวน้ำ (เครื่องมืออวนล้อมจับ) จัดสรร วันทำการประมงเพิ่มให้เรือประมงทุกขนาด 45 วัน 2.กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลา กะตัก จัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้เรือประมง ทุกขนาด 45 วัน และ 3.กลุ่มเครื่องมือทำการ ประมงสัตว์น้ำหน้าดิน (เครื่องมืออวนลากทุก ประเภท) จัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้ ดังนี้ เรืออวนลากขนาดไม่เกิน 60 ตันกรอส เพิ่มวัน ทำการประมง 30 วัน ส่วนเรืออวนลากขนาด เกินกว่า 60 ตันกรอส เพิ่มวันทำการประมง 20 วัน กระทรวงเกษตรฯเห็นชอบให้กรมประมง ออกประกาศ กรมประมงเพื่อเพิ่มวันทำการ ประมงให้ทันช่วงที่กับการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของชาวประมง

กรมชลฯปรับแผนระบายเขื่อนสื่อน้ำเค็ม

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นายสัญญาแสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์นี้ ว่าจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดค่าความเค็มเพิ่มขึ้นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่สถานีสูบน้ำประปาสำแลของการประปานครหลวง (กปน.) มีค่าความเค็มสูงกว่าเกณฑ์วิกฤต ประกอบช่วงวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์นี้ จะมีอิทธิพลของลมใต้ทำให้เกิดน้ำขึ้นจากพายุ ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากอ่าวไทยมีระดับน้ำสูงขึ้น กรมได้ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เพิ่มจากอัตรา 55 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที เป็น 80 ลบ.ม./วินาที จนถึงเช้าวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 06.00 น. หลังจากนั้นลดลงเหลือ 45 ลบ.ม./วินาที พร้อมกับปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระรามหก

ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ จาก 45 ลบ.ม./วินาที เป็น 55 ลบ.ม./วินาที และตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป จะเพิ่มการระบายเป็น 70 ลบ.ม./วินาที ต่อเนื่องถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 06.00 น. จากนั้นทยอยลดลงเหลือ 25 ลบ.ม./วินาที โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำในพื้นที่ตอนบน

นายสัญญา กล่าวว่า ได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาปฏิบัติตามมาตรการควบคุมค่าความเค็มที่กำหนดไว้ พร้อมขอความร่วมมือประจําระบายน้ำและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทุกแห่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ลงมาจนถึงสถานีสูบน้ำสำแล ให้งดการรับน้ำหรือสูบน้ำในระยะนี้ เพื่อให้การควบคุมค่าความเค็มเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด โดยเฉพาะชาวเมืองหลวงและบริเวณชลที่ใช้ น้ำจาก กปน.เพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า

ผุดโนนมาลัยโมเดล เริ่มปลูกกล้วยชา6ต้น

อนุทินลุยนำร่องบุรีรัมย์
แจกต้นกล้า7ครอบครัว
ชาวบ้านเหมารถแห่ชม
'อนุทิน'ลุยมอบกล้า'กล้วยชาโนนมาลัยโมเดล' 7
ครัวเรือน นำร่องนโยบายปลูกกล้วยชาได้ครัวเรือนละ
6 ต้น ลั่นไม่เหนียวกายแต่เหนียวใจ อยากให้มอง
ประโยชน์ทางการแพทย์-ศก. (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ปลูกกล้วยชา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่บ้านโคกนาท ต.โนนมาลัย อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการการเมือง เดินทางมาเปิดงานการปลูกกล้วยชา โนนมาลัยโมเดล 6 ต้นนำร่อง ซึ่งบ้านโคกนาทถือเป็นจุดแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ให้ประชาชนปลูกกล้วยชาหลังคาละ 6 ต้น ตามนโยบายที่ประกาศไว้แล้ว บรรยายภาคเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจจำนวนมากเดินทางมาจากหลายอำเภอ บางรายเดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อมาดูวิธีการปลูกตำแหน่งและลักษณะของการปลูกหลังคาละ 6 ต้น เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมพื้นที่ปลูกของตนเอง พร้อมมอบต้นกล้ากล้วยชาแก่ประชาชน 7 ครัวเรือน ไปทดลองปลูกนำร่องนโยบาย

นายอนุทินกล่าวว่า นโยบายกล้วยชาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาล แต่เป็นนโยบายหลักกล้วยชาเสรีทางการแพทย์ ที่ต้องเร่งดำเนินการ เพียงต้องศึกษารายละเอียดให้

รอบคอบ เพราะกล้วยชาจัดว่าเป็นยาเสพติด ดังนั้น ต้องเร่งทำความเข้าใจให้กับประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การดำเนินการต้องได้รับความร่วมมือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีส่วนสนับสนุนพันธุ์กล้วยชาที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร รวมทั้งในอนาคตจะช่วยรวบรวมเมล็ดพันธุ์กล้วยชาและกล้วยชงเพื่อกระจายให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้วย ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ

โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะช่วยอบรมผู้ประกอบการที่ต้องการนำกล้วยชาและกล้วยชงไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ และประกอบธุรกิจบริการที่มีกล้วยชาและกล้วยชงเป็นส่วนประกอบ

"มีพืชไม่กี่ชนิดที่มีประโยชน์แทบทุกส่วนของลำต้น ซึ่งกล้วยชาเป็นหนึ่งในนั้น เชื่อว่านโยบายดังกล่าวจะส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตขึ้นได้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับชุมชน

ทั้งนี้ ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่า ผู้ที่จะสามารถปลูกกล้วยชาได้ต้องมีการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน หากกฎหมายผ่านประชาชนที่มีรายชื่อในกลุ่มจะสามารถปลูกที่บ้านของตัวเองได้ โดยไม่ต้องไปปลูกรวมกัน โดยจะมีอสม. และผู้นำชุมชนเป็นผู้ดูแลให้ผู้ปลูกอยู่ในกรอบ" นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวว่า ดีใจที่เห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนมาช่วยกันผลักดันนโยบาย ให้เรื่องของการปลูกกล้วยชาในระดับครัวเรือนมีความเป็นรูปธรรม ก็หวังว่าสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจไว้จะสำเร็จในเร็ววันนี้ ปัจจุบันนี้ประชาชนมีสิทธิ์



กล้วยชา 6 ต้น - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานงานปลูกกล้วยชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล และมอบต้นกล้ากล้วยชาแก่ประชาชน 7 ครัวเรือน ไปทดลองปลูกนำร่องนโยบายการให้ประชาชนปลูกกล้วยชา ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนมาลัย จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์

ปลูกกัญชาผ่านการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน และร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ อย่างเช่น รพ.สต. เพื่อปลูกกัญชาโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการทางการแพทย์ โดยขณะนี้ได้เดินหน้าไปแล้ว 46 จังหวัด คิดเป็นประชาชนประมาณ 2,500ครัวเรือน และมี รพ.สต.เข้าร่วม 251 แห่ง ปลูกกัญชาไปแล้ว 15,000 ต้น

“จากนี้กัญชาจะมีสถานะเป็นพืชที่ให้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ การผลักดันนโยบายกัญชานั้นไม่เห็น้อย่างแต่เห็น้อย่าง ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่เข้าใจ ว่ากัญชาสามารถนำมาทำเป็นประโยชน์ได้และพยายามหาทางขัดขวาง โดยไม่สนใจเลยว่ากัญชาจะมีคุณประโยชน์กับวิถีการใช้ ทางภาครัฐกำลังพยายามหาหนทางนำกัญชามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด อย่าไปมองว่ากัญชามีแต่โทษ เพราะจะทำให้เสียโอกาสกันทั้งหมด ก็หวังว่าความพยายามของภาครัฐในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์จะทำให้สังคมเข้าใจข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น” นายอนุทินกล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า นโยบาย 6 ต้นไม่ได้ล้มเหลว ท่านสามารถปลูกในพื้นที่ของท่านได้อาจจะมากกว่า 6 ต้นด้วย แต่ขอให้ทำตามกฎหมาย และขณะนี้ก็มีกัญชาปลูกอย่างถูกต้องในทั่วประเทศ สามารถใช้เป็นต้นแบบการเริ่มต้นปลูกได้เลย

ขณะที่ ญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปิดตัวระบบประมวลผลกัญชา-กัญชงอัจฉริยะ รายงานข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับกัญชา-กัญชงแบบเรียลไทม์ (Real time) ผ่านเว็บไซต์ <http://cannabis.fda.moph.go.th>

ต่อยอดจากระบบรายงานเดิมที่ อย.ใช้อยู่ พัฒนาเป็นระบบประมวลผลรายงานอัจฉริยะ โดยนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System (GIS) มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลกัญชา-กัญชงได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลพิกัดพื้นที่ปลูกกัญชาหรือกัญชงที่ได้รับอนุญาตแล้วในสถานที่ใกล้เคียง ข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตแต่ละประเภท เพื่อวางแผนการปลูกและจับคู่ทางธุรกิจ นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังสามารถประมวลผลจากระบบรายงานการสั่งใช้กัญชา ระบบรายงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภัยจากการใช้กัญชา และรายงานผลในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) ที่สามารถแยกตามจำนวนผู้ป่วย ช่วงเวลา ตำรับที่ใช้ในการรักษา ชนิดและปริมาณยาจากกัญชาที่ใช้ การกระจายยาจากกัญชา ฯลฯ ทั้งในเชิงพื้นที่ จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหรือกำหนดนโยบายที่เหมาะสมต่อไป ระบบนี้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ไปจนถึงผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาและกัญชงของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสอีกด้วย

วางแผนสกัดน้ำเค็มเข้าเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 11-14 ก.พ. ว่าจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงมาตั้งแต่เดือน ม.ค.ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดค่าความเค็มเพิ่มขึ้นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่สถานีสูบน้ำประปาสำแลของการประปานครหลวง (กปน.) มีค่าความเค็มสูงกว่าเกณฑ์วิกฤติ ประกอบในช่วงวันที่ 13-14 ก.พ. จะมีอิทธิพลของลมใต้ ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากอ่าวไทยมีระดับน้ำสูงขึ้น กรมชลประทานได้ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. เพิ่มจากอัตรา 55 ลบ.ม./วินาที เป็น 80 ลบ.ม./วินาที ไปจนถึงเช้าของวันที่ 16 ก.พ. เวลา 06.00 น. หลังจากนั้นลดลงเหลือ 45 ลบ.ม./วินาที พร้อมกับปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระรามหกตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. จาก 45 ลบ.ม./วินาที เป็น 55 ลบ.ม./วินาทีและตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จะเพิ่มการระบายเป็น 70 ลบ.ม./วินาที ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 16 ก.พ. เวลา 06.00 น. จากนั้นจะทยอยลดลงเหลือ 25 ลบ.ม./วินาที โดยไม่ให้กระทบต่อการใช้น้ำในพื้นที่ดอนบน

ทั้งนี้ ได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาปฏิบัติตามมาตรการควบคุมค่าความเค็มที่กำหนดไว้พร้อมขอความร่วมมือประจวบฯ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทุกแห่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาดังแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาจนถึงสถานีสูบน้ำสำแล ให้งดการรับน้ำหรือสูบน้ำในระยะนี้เพื่อให้การควบคุมค่าความเค็มเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีประสิทธิภาพที่สำคัญขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด โดยเฉพาะชาวเมืองหลวงและปริมณฑลที่ใช้น้ำจาก กปน. เพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีจำกัดเพียงพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า.

ปลุกกล้วยหอมทองส่งห้างสร้างรายได้



นายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางศรีพรพรรณ บุระพา เกษตรอำเภอกุดจับ ลงพื้นที่สวนกล้วยหอมทองของ น.ส.ศศิธร พันธุ์มั่ง อายุ 37 ปี หมู่ 12 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เพื่อติดตามการปลุกกล้วยหอมทองบนพื้นที่ 6 ไร่ แบ่งปลูกเป็นรุ่น รุ่นละ 600 ต้น รวมทั้งสิ้น 2,400 ต้น คัดผลผลิต 2เกรดส่งห้างราคา 58-60 บาทต่อหวี ผลผลิตตกเกรดจำหน่ายหน้าสวนราคา 50-60 บาทต่อหวี ส่วนหน่อกล้วยจำหน่ายหน่อละ 25 บาท แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัด เพราะต้องวนปลูกให้ได้หลายรุ่น เพื่อให้มีกล้วยส่งตลอดทั้งปี เนื่องจากลูกค้ารับซื้อไม่จำกัดจำนวน ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ

น.ส.ศศิธร เจ้าของสวนกล้วยหอมทอง กล่าวว่า จบปริญญาตรีจาก ม.รามคำแหง เอกสื่อสารมวลชน ทำงานบริษัทเอกชนที่กรุงเทพฯ แต่บิดาไม่สบายจึงกลับบ้านเกิดที่ อ.กุดจับ เห็นครอบครัวปลูกทั้งอ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา บนพื้นที่ 17 ไร่ ใช้พื้นที่มาก แต่ผลตอบแทนน้อย มีความคิดอยากปลูกพืชชนิดอื่นที่ใช้พื้นที่น้อย แต่ผลตอบแทนมาก จึงได้รับคำแนะนำจากพี่ ๆ ให้ปลุกกล้วยหอมทอง โดยเริ่มต้นจากการหาความรู้ด้วยตนเอง ก่อนไปดูงานกับกลุ่มปลุกกล้วย

หอมทองที่ อ.สร้างคอม พร้อมร่วมเป็น Young Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2560 นำความรู้ที่ได้มาปลุกกล้วยหอมทองบนพื้นที่ 6 ไร่ ส่งผลผลิตให้กับกลุ่มที่ อ.สร้างคอม เป็นระยะเวลา 2 ปี

เจ้าของสวนกล้วยหอมทอง กล่าวอีกว่า ในปี 2562 ถือเป็นจุดเปลี่ยนด้านการตลาด หลังมีคนรู้จักติดต่อให้ทั้งแม่โคร สาขาอุดรธานี มาดูผลผลิตกล้วยหอมทอง และเห็นว่าแปลงแห่งนี้มีมาตรฐานตามที่



บริษัทกำหนด ห้างจึงขอให้ส่งผลผลิตอย่างต่อเนื่องไม่จำกัดจำนวน จึงปรับเปลี่ยนปลูกทั้ง 6 ไร่ แบ่งปลูกเป็นรุ่น รุ่นละ 600 ต้น รุ่นที่พร้อมจะเลือกตัดเครือกล้วยที่แก่จัด คัดเป็นหวีส่งลูกค้าทุกสัปดาห์ ส่วนแหล่งน้ำที่ใช้ในการปลูก ดึงน้ำจากลำห้วยธรรมชาติส่งขึ้นหอถังสูง ก่อนปล่อยเข้าสวนด้วยระบบสปริงเกอร์และน้ำพุ่ง ซึ่งด้วยข้อจำกัดเรื่องน้ำ ทำให้ต้องใช้พื้นที่ปลูกได้เพียง 6 ไร่ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดช่วงแล้งด้วย ทั้งนี้ผู้สนใจปลุกกล้วยหอมทองสามารถมาดูงานได้ที่ อ.กุดจับ หรือติดต่อ 08-7828-2846.

งบประมาณชานาฟุ้ง5หมื่นล. นายกฯหวังใช้เงินเพิ่มทุกปี

คาตปี 64 ส่งออก 6 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

กรุงเทพธุรกิจ ● นบช. ไฟเขียวเพิ่มวงเงิน
โครงการประกันรายได้ชาวนาอีก 3.8 พันล้าน
ส่งผลวงเงินประกันรายได้ชาวนานี้ทะลุ
5 หมื่นล้าน นายกฯกุ่มขมขึงบเพิ่มทุก
ปีสั่งหน่วยงานเศรษฐกิจแก้ปัญา ด้าน
ผู้ส่งออกช้ภัยแล้ง ทำราคาข้าวขึ้นได้ใกล้เคียง
ปีที่แล้ว

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติ
(นบช.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเป็น
ประธานเมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมาก็ประชุม
เห็นชอบปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต
2563/64 รอบที่ 1 จาก 46,807.35 ล้านบาท
โดยเห็นชอบปรับเพิ่มอีก 3,838.92 ล้านบาท
รวมเป็น 50,646.27 ล้านบาทและมอบหมาย
ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร(ธ.ก.ส.)และกระทรวงพาณิชย์
จัดทำรายละเอียด และงบประมาณตาม
พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
และให้กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ นบช. นำเสนอคณะรัฐมนตรี
(ครม.)ต่อไป

ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบโครงการ
ประกันรายได้ชาวนาปีประจำปี 2564 และ
มอบหมายกระทรวงการคลังนำเสนอ ครม.
พิจารณาต่อไปโดยโครงการประกันรายได้ชาวนาปี
ปี 2564 กระทรวงการคลัง ธ.ก.ส. และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแนวทาง
การดำเนินโครงการเช่นเดียวกับปี 2559 -63
โดยปรับปรุงรูปแบบอัตราค่าเบี่ยประกันภัย
พื้นฐาน (Tier 1) ให้สอดคล้องกับอัตราส่วน
ความเสียหาย และปรับปรุงเป้าหมายการเอา
ประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) ให้ครอบคลุม
พื้นที่เพาะปลูกที่มีความเหมาะสมต่อ
การเพาะปลูกข้าวนาปีที่มีความเสี่ยงต่อ
ภัยธรรมชาติต่ำ จำนวน 577 อำเภอ คิดเป็น
พื้นที่เพาะปลูก 16 ล้านไร่

โดยนายกรัฐมนตรีย้ารัฐบาลสนับสนุน
ภาคการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการต่างๆ ได้แก่
การประกันรายได้ การลดต้นทุนการผลิต
การบริหารจัดการการตลาดและการประกันภัย
สินค้าเกษตรเพื่อเป้าหมายหลักคือยกระดับ
ภาคการเกษตรเพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ให้มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต
เช่นเดียวกับการประกอบอาชีพอื่น ๆ

สำหรับภาระงบประมาณที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีมอบหมายให้
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กระทรวง
การคลัง หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หรือแนวทางปฏิรูปขับเคลื่อนภาคการเกษตร
เน้นสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกร
โดยตรง แทนตัวสินค้าเกษตร มีแนวทาง
การพัฒนาอาชีพ โดยต้องมี Roadmap
และ Action Plan ที่ชัดเจน

นอกจากนี้ยังหารือถึงแนวทางการส่งออก
ข้าวไทยที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

ผู้ส่งออกที่สำคัญว่า ให้ดูปัจจัยที่ทำให้
ราคาข้าวผกผันเพื่อแก้ปัญหาให้ถูกวิธี
กำหนดกรอบข้าวแต่ละประเภทเพื่อ
ไม่ให้ผลผลิตล้นตลาด พร้อมให้แก้
ปัญหาเรื่องต้นทุนสินค้าขณะไปลดล็อก
หลายอย่างแล้ว จึงขอให้ติดตามด้วยว่า
มีจำนวนเพียงพอหรือไม่ โดยในสวน
ของข้าวตลาดหลัก ข้าวตลาดเฉพาะ
ในประเทศ ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวอินทรีย์
ข้าวพื้นนุ่ม ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์
นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า
ในปี 2564 ปรมาณการส่งออก 6 ล้านตัน
เพิ่มจากปี 2563 ที่ส่งออกข้าวได้ทั้งสิ้น
5.72 ล้านตัน โดยปริมาณการส่งออก
ข้าวไทยในปีนี้มีข้อจำกัดจากปัญหา
ภัยแล้ง ฝนตกน้อยทำให้ปริมาณข้าว
ที่ออกมาเหลือส่งออกได้ไม่มากนัก
และมีการประกาศห้ามไม่ให้ปลูก
ข้าวนาปรังในหลายพื้นที่ ปริมาณข้าว
ที่ออกสู่ตลาดน้อยทำให้ราคาข้าว
ในประเทศยังสามารถอยู่ในระดับเดียวกับ
ปีที่แล้วได้ทั้งที่ในช่วงต้นปีมีปริมาณ
ข้าวที่ออกมาสู่ตลาดมากแต่ราคาข้าว
ในประเทศไม่ได้ปรับตัวลดลง

“ที่จริงแล้วในปัจจุบันศักยภาพ
การส่งออกข้าวของไทยในปีปกติที่ไม่มี
ปัญหาภัยแล้งอยู่ที่ 7 -8 ล้านตันแต่ใน
ปีที่มีภัยแล้งก็ทำได้น้อยกว่านั้นเพราะ
ปริมาณข้าวที่ออกสู่ตลาดมีน้อยในปี
นี้ คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 6 ล้านตัน
ส่วนในอดีตที่เคยส่งออกในระดับ
9-11 ล้านตันเป็นเพราะเรามีข้าวในสต็อก
ที่รัฐบาลระบายออกไปด้วย”